
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป"  2558 
วัน ศุกร& ท่ี  10  เมษายน พ.ศ. 2558 

ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 
 

ผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล นายจํารัส   ทองคํา  
2 นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร� เลขานุการสภาฯ นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�  
3 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมพบ   มณีคํา  
4 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู  
5 นางอรุณรัศมี  คําภูแก.ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรุณรัศมี  คําภูแก.ว  
6 นายทรงวุฒิ  แก.วสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทรงวุฒิ  แก.วสิทธิ  
7 นางสมพินธุ�  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางสมพินธุ�  กิติยศ  
8 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยุทธพงศ�  ไวยะกา  
9 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมาน  พรมวิภา  
10 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา  

 
ผู�ไม3เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันต6ะรัตน� ประธานสภาเทศบาล - ลากิจ 
 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ นายกเทศมนตรี นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ  
2 นายบัญญัติ  ป9นอินทร� รองนายกเทศมนตรี นายบัญญัติ  ป9นอินทร�  
3 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ  คําใจวัง  
4 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบรรจง  สมศรี  
5 นายประดิษฐ�  นามลักษณ� ปลัดเทศบาล นายประดิษฐ� นามลักษณ�  
6 นางศรีมอย ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล นางศรีมอย ชะเอมทอง  
7 น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล หัวหน.าสํานักปลัดเทศบาล น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล  
8 น.ส.วราภรณ�   มโนจิตต� ผู.อํานวยการกองคลัง น.ส.วราภรณ�   มโนจิตต�  
9 นายสมพล    บ้ังเงิน ผู.อํานวยการกองชCาง นายสมพล    บ้ังเงิน  
10 นายเสรี  วังแงC ผู.อํานวยการกองการศึกษา นายเสรี  วังแงC  
11 พ.จ.อ.บุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ หัวหน.าฝEายงานบริหารงาน

สาธารณสุข 
นายบุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ  

12 นายธีระศักด์ิ  ทิพเนตร� จนท.วิเคราะห�ฯ นายธีระศักด์ิ  ทิพเนตร�  
13 ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน� นิติกร ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน�  
     

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 



- 2 - 

 

เลขานุการสภาฯ -อCานประกาศสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ประจําปG พ.ศ. 2558 

 -ขอเชิญรองประธานสภาฯ ได.กลCาวเปHดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2558 
ตามระเบียบวาระท่ีกําหนดตCอไป 

รองประธานสภาฯ -วันนี้เปIนวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2558 คําวCา วิสามัญ คือเปIนกรณี
พิเศษ ท่ีเรามีข.อราชการนอกเหนือจากการประชุมรอบปกติ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานสภาฯ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให.ดําเนินการแทนในวันนี้ 
1.2 ชCวงนี้เปIนเทศกาลสงกรานต� อาจจะมีประชาชนจากตCางพ้ืนท่ีเข.ามาเท่ียวเทศกาลสงกรานต� 
อาจมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน จึงฝากทCานสมาชิกสภาได.กระจายขCาวเน.นย้ําให.ประชาชน และอีกสCวน
หนึ่งได.ฟ9งขCาวจากศูนย�นเรนทร สถิติเด็กจมน้ําตายในชCวงปHดเทอมในรอบปGท่ีผCานมาแปดร.อยกวCา
คน คCอนข.างท่ีจะนCากลัว กรณีเดียวกันฝากประชาสัมพันธ�ด.วยกรณีเด็กจมน้ําคCอนข.างมากมาย 
ท้ังๆ ท่ีเรานCาจะปNองกันได.โดยท่ีจะดูแลบุตรหลาน ผนวกกับเทศบาลฯ มีโครงการชCวยน.องกCอน
เปHดเทอมสามารถลดได.สCวนหนึ่ง 
1.3 แจ.งฐานะการเงินการคลัง ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558  ขอเชิญผู.อํานวยการกองคลังได.ชี้แจง

รายละเอียด 
รองประธานสภาฯ -ขอเชิญ ผอ.กองคลัง  
ผอ.กองคลัง -ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

 
(โปรดพลิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      /-3-เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย...
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                                                                                                                    -4- รองประธานสภาฯ...
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รองประธานสภาฯ  -ขอบคุณผู.อํานวยการกองคลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  

ประจําป" 2558  เม่ือวัน จันทร& ท่ี  2  มีนาคม  2558  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบล   
ป�าอ�อดอนชัย 

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญนายยุทธพงศ�  ไวยะกา  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายยุทธพงศ�  ไวยะกา -ได.ตรวจรายงานการประชุมแล.ว ไมCมีข.อแก.ไข และได.บันทึกเสนอประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ -สอบถามท่ีประชุมวCาจะมีการแก.ไขเพ่ิมเติมหรือไมC   

-หากไมCมีขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองค�ประชุมกCอนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG 2558  เม่ือวัน จันทร� ท่ี 2 มีนาคม 2558  

เลขานุการสภาฯ -มีผู.เข.ารCวมประชุม มีจํานวน 10 ทCาน 
รองประธานสภาฯ -ขอมติในท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  

ประจําปG 2558 เม่ือวันจันทร� ท่ี 2 มีนาคม 2558  ณ ห.องประชุมต.นอ.อ 1 เทศบาลตําบลปEาอ.อ-
ดอนชัย 

เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง  
   -ไมCเห็นชอบ  ไมCมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง ได.แกC  (นายจํารัส ทองคํา รองประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการกCอสร.างวางทCอ     
คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก  บ.านรCองขุCน หมูCท่ี 1   

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ด.วยกองชCาง  เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจCายสําหรับ

กCอสร.างวางทCอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก  บ.านรCองขุCน  หมูCท่ี 1  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ3ายรายการใหม3) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกCอสร.างโครงสร.างพ้ืนฐาน  หมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง  ประเภทคCา

กCอสร.างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกCอสร.างวางทCอ  คสล.มอก.ชั้น  3  พร.อมบCอพัก  บ.านรCองขุCน  หมูCท่ี 1  จํานวน 52,000  บาท   
เพ่ือเปIนคCากCอสร.างวางทCอ  คสล.มอก.ชั้น  3  ขนาดเส.นผCานศูนย�กลาง  0.40  เมตร  จํานวน  25  เมตร  พร.อม

บCอพักจํานวน  3  บCอ  ท่ีพิกัด  UTM 47  Q  0580081.06  2192232.36  Datum  Line  WGS 84  ตามแบบเทศบาล
ตําบลปEาอ.อดอนชัย 

ต้ังจCายจากเงินรายได.  (แผนพัฒนาสามปG  ประจําปG  2558 – 2560)  หน.า  30  ลําดับท่ี  6 
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดเงินเดือน(ฝEายการเมือง)  ประเภทเงินคCาตอบแทนสมาชิกสภา

องค�กรปกครองสCวนท.องถ่ิน งบประมาณต้ังไว.  1,490,400  บาท  งบประมาณคงเหลือ  806,539.37  บาท  ขอโอนลด  
52,000  บาท  

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวCาด.วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสCวนท.องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ
ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข.อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจCายในหมวด    คCาครุภัณฑ�  ท่ีดิน

/-5- และสิ่งกCอสร.าง... 
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และสิ่งกCอสร.าง  ท่ีทําให.ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจCายเปIนรายการใหมC  เปIนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจCายตามรายการดังกลCาวตCอสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัยตCอไป 
รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปราย 
เลขานุการสภาฯ -ท่ีขอโอนลดไปจํานวน 52,000 บาท เปIนคCาเงินเดือนของนายจรัญ ป9ญญาเสน สมาชิกสภาฯ ท่ี

เสียชีวิตไป  หากจะขอโอนเพ่ิมเพ่ือวางทCอระบายน้ําบริเวณสี่แยกวัดรCองขุCน จุดหลังธนาคาร 
ธกส.ใช.งบประมาณ ประมาณ 50,000 บาท ขอสมาชิกสภาฯ ได.โปรดชCวยพิจารณา 

รองประธานสภาฯ -ขอบคุณนางสาวคนึงนิตย� พรมมินทร� 
 -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
นายสมพบ มณีคํา -สอบถามทCอระบายน้ําบ.านปEาอ.อ ท่ีอยูCในระหวCางดําเนินการเปIนทCอระบายน้ําขนาด 0.40 เมตร  

สอบถามวCาจะมีป9ญหาไหมในการระบายน้ํา หากเกิดการอุดตันจะลอกทCอ ล.างทCอได.หรือไมC 
รองประธานสภาฯ -ประเด็นทCอระบายน้ํา หมูCท่ี 11 ขอยกยอดไปตอบในระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมในระเบียบวาระท่ี 3.1 หากไมCมีจะขอเชิญ

นายกเทศมนตรีฯ ได.ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ 1) ข.อคําถามของนางสาวคนึงนิตย� พรมมินทร� เก่ียวกับเงินเดือนของนายจรัญ ป9ญญาเสน คิด

ครCาวๆ นCาจะเหลือประมาณ 80,000 บาท หากนํามาใช. 52,000 บาท คงเหลือเงินประมาณ 
40,000 บาท เนื่องจากการวางทCอดังกลCาวอาจจะใช.เงินมากหรือน.อยกวCานี้ เพราะฉะนั้นเงินใน
สCวนนี้ขอเก็บเอาไว.กCอน เผื่อบางทีอาจจะมีเหตุการณ�หรือกรณีเรCงดCวน 

 2) สําหรับทCอระบายน้ําของหมูCท่ี 1 ขนาด 0.40 เมตร  กองชCางได.ประมาณการและเห็นวCา
เหมาะสม เนื่องจากใช.ระบายน้ําฝนเทCานั้นและในสCวนของการกCอสร.างจะมีบCอพัก ในสCวนของ
การอุดตันคงจะไมCมีป9ญหา 

รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หากไมCมีจะขอมติการขออนุมัติโอนงบประมาณใน
หมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการกCอสร.างวางทCอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร.อมบCอพัก บ.านรCองขุCน 
หมูCท่ี 1 

เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
   -ไมCเห็นชอบ ไมCมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง   
 
 3.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าท่ีดินและส่ิงก3อสร�าง โครงการปรับปรุงคันตล่ิง 

ลําน้ํากรณ& บ�านป�าตึง หมู3ท่ี 10 – บ�านป�าอ�อ หมู3ท่ี 11 
รองประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ด.วยกองชCาง  เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจCายสําหรับ

ปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ�  บ.านปEาตึง  หมูCท่ี 10 – บ.านปEาอ.อ  หมูCท่ี  11  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ3ายรายการใหม3) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกCอสร.างโครงสร.างพ้ืนฐาน  หมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง  ประเภทคCา

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง 
โครงการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ�  บ.านปEาตึง  หมูCท่ี 10 – บ.านปEาอ.อ  หมูCท่ี  11  จํานวน 75,000  บาท   
เพ่ือเปIนคCาปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ�  บ.านปEาตึง  หมูCท่ี  10 – บ.านปEาอ.อ  หมูCท่ี  11  ตําบลปEาอ.อดอนชัย  

อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จํานวน  2  จุด  ดังนี้ 

/-6- จุดท่ี  1  ... 
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จุดท่ี  1  ทําการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ�  ความยาว  40  เมตร  โดยทําการเรียงกระสอบทรายและป9กเสาไม.ยู
คาปNองกันตลิ่ง  ท่ีพิกัด  UTM 47  Q  0578624.76  2194584.40  Datum  Line  WGS 84   

จุดท่ี  2  ทําการปรับปรุงคันตลิ่งลําน้ํากรณ�  ความยาว  10  เมตร  โดยทําการเรียงกระสอบทรายและป9กเสาไม.ยู
คาปNองกันตลิ่ง  ท่ีพิกัด  UTM 47  Q  0578740.41  2194757.19  Datum  Line  WGS 84   

ความยาวรวมท้ังหมด  50  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย 
ต้ังจCายจากเงินรายได.  (แผนพัฒนาสามปG  ประจําปG  2558 – 2560)  หน.า  40  ลําดับท่ี  4 
โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคCาวัสดุ  ประเภทวัสดุกCอสร.าง  

งบประมาณต้ังไว.  804,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  620,965  บาท  ขอโอนลด  75,000  บาท  
ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวCาด.วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสCวนท.องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข.อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจCายในหมวด    คCาครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งกCอสร.าง  ท่ีทําให.ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจCายเปIนรายการใหมC  เปIนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจCายตามรายการดังกลCาวตCอสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัยตCอไป 
 
รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปราย 
นายสมพบ มณีคํา - ถนนบริเวณตลิ่งลําน้ํากรณ� น้ําได.กัดเซาะเข.าไปทําให.ถนนเกิดการชํารุดเปIนโพรงเข.ามา 

ขอขอบคุณลCวงหน.าสําหรับฝEายบริหาร สมาชิกสภาฯ ท่ีจะได.พิจารณาในครั้งนี้ 
รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไมC 
นางสาวอรุณรัศมี คําภูแก.ว -สอบถามวCาในการปรับปรุงตลิ่ง เส.นทางน้ํามาทางท่ีกัดเซาะ ถามวCาจะป9กไม.แล.วเอา

กระสอบทรายไปวางทับหรือวCาจะขุดลอกกCอน เพราะวCาท่ีไปดูมาด.านท่ีติดกับบ.าน บริเวณนั้นดิน 
ทรายจะมูลข้ึนมาเยอะ และได.เคยพูดคุยกับผู.นําในหมูCบ.าน เหมือนกับวCาเขาต.องการให.ขุดดิน
ทรายบริเวณนั้นกCอน เพ่ือเปลี่ยนทิศทางน้ํา 

รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม 
 -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯๆ ได.ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -ขออนุญาตให.ผู.อํานวยการกองชCางได.อธิบายถึงขอบขCายงานวCามีอยCางไรบ.าง 
ผอ.กองชCาง -สําหรับโครงการปรับปรุงตลิ่งลําน้ํากรณ� หมูCท่ี 10-11 จุดท่ี 1 ความยาว 40 เมตร จะมีบ.านร.าง 

มีลักษณะเปIนรูปตัวยู จะขุดทรายรอบๆบ.านร.างท่ีมาบรรจุกระสอบ ต.องดูแนวเขตหลักโฉนดบ.าน
ร.างด.วย หากขุดเยอะไป อีกหนCอยหากน้ําเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะก็จะเดือดร.อนถึงเทศบาลฯอีก  
การป9กไม.เนื่องจากสภาพป9จจุบันได.มีราษฎรนําเศษวัสดุ เศษอิฐ ปูนมาท้ิง  การป9กไม.ยูคาก็จะป9ก
ไปตามสภาพพ้ืนท่ีและจะใช.เชือกผูกมัดไว.ก็สามารถชCวยได. และการเรียงกระสอบทรายต.องดู
สภาพหน.างานอีกครั้ง เพ่ือความม่ันคงแข็งแรงและการรุกล้ําแนวเขตของราษฎร 

รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะสอบถาม 
 -อยากให.ผู.ท่ีไปดูแลชCวยระมัดระวัง ในสCวนของน้ําคCอนข.างจะรุนแรง หากเปลี่ยนทิศทางแล.ว

สร.างผลกระทบกับประชาชน ก็จะมีป9ญหากับเทศบาลฯ อีก 
นายพรศักด์ิ ไชยชมภู -ถามวCากระสอบท่ีบรรจุทราย มีทรายอยCางเดียวหรือมีปูนผสม 
ผอ.กองชCาง -ตามแบบจะมีสCวนผสมปูนซีเมนต� อัตราสCวนทราย 1คิว ผสมปูน 1 ถุง  
รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หากไมCมีจะขอมติ ระเบียบวาระท่ี 3.2 การขออนุมัติ

โอนงบประมาณในหมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการปรับปรุงคันตลิ่ง ลําน้ํากรณ� บ.านปEาตึง 
หมูCท่ี 10 – บ.านปEาอ.อ หมูCท่ี 11 
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เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
   -ไมCเห็นชอบ ไมCมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง  
 
 3.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค3าท่ีดินและส่ิงก3อสร�าง โครงการปรับปรุงเสริมท3อ 

คสล.พร�อมบ3อพัก บ�านหนองหม�อ หมู3ท่ี 9 
รองประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด  
นายกเทศมนตรีฯ -ด.วยกองชCาง  เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจCายสําหรับ

ปรับปรุงเสริมทCอ คสล.พร.อมบCอพัก  บ.านหนองหม.อ  หมูCท่ี  9  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพ่ิม (ตั้งจ3ายรายการใหม3) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกCอสร.างโครงสร.างพ้ืนฐาน  หมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง  ประเภทคCา

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง 
โครงการปรับปรุงเสริมทCอ คสล.พร.อมบCอพัก  บ.านหนองหม.อ  หมูCท่ี  9  จํานวน 70,000  บาท   
เพ่ือเปIนคCาปรับปรุงเสริมทCอ คสล.  ขนาดเส.นผCานศูนย�กลาง  1  เมตร  ความยาว  10  เมตร  พร.อมบCอพักจํานวน  

1  บCอ  และปGกกําแพงข.าง  บริเวณซอย  14  ท่ีพิกัด  UTM 47  Q  0580027.81  2196092.50  Datum  Line  WGS 
84  ตามแบบเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย 

ต้ังจCายจากเงินรายได.  (แผนพัฒนาสามปG  ประจําปG  2558 – 2560)  หน.า  34  ลําดับท่ี  36 
โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคCาวัสดุ  ประเภทวัสดุกCอสร.าง  

งบประมาณต้ังไว.  804,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ  545,965  บาท  ขอโอนลด  70,000  บาท  
ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวCาด.วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสCวนท.องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ

ท่ีแก.ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข.อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจCายในหมวด    คCาครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งกCอสร.าง  ท่ีทําให.ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจCายเปIนรายการใหมC  เปIนอํานาจอนุมัติของ
สภาท.องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจCายตามรายการดังกลCาวตCอสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัยตCอไป 
 
รองประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปราย 
นายพรศักด์ิ ไชยชมภู -ในระเบียบวาระท่ี 3.3 ขอขอบคุณลCวงหน.าท่ีจะได.ชCวยพิจารณา โครงการนี้เปIนโครงการท่ีสําคัญ

ในการสัญจรของประชาชน ท่ีผCานๆ มามีประชาชนประสบอุบัติเหตุหลายรายแล.วแตCไมCถึงกับ
เสียชีวิต 

รองประธานสภาฯ -ขอบคุณนายพรศักด์ิ ไชยชมภู ท่ีได.ชี้แจงความจําเปIน  
 -มีสมาชิกสภาฯ ทCานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หากไมCมีจะขอมติระเบียบวาระ 3.3 การขออนุมัติ

โอนงบประมาณในหมวดคCาท่ีดินและสิ่งกCอสร.าง โครงการปรับปรุงเสริมทCอ คสล.พร.อมบCอพัก 
บ.านหนองหม.อ หมูCท่ี 9 

 
เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 9 เสียง 
   -ไมCเห็นชอบ ไมCมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรีฯ -ประชาสัมพันธ�เน.นย้ํา ในสCวนของงานเทศกาลปGใหมC ซ่ึงเทศบาลฯ จะจัดงานรดน้ําดําหัวผู.สูงอายุ

ในตําบลปEาอ.อดอนชัย และดําหัวคณะสงฆ�ในตําบลปEาอ.อดอนชัย มี 2 กิจกรรม คือ วันท่ี 16 
เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. จะมีพิธีดําหัวคณะสงฆ�ตําบลปEาอ.อดอนชัย ณ วัดปEาอ.อ  และ
วันท่ี 20 เมษายน 2558 กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู.สูงอายุในตําบลปEาอ.อดอนชัย และฝEายปกครอง  
โดยในชCวงแรกจะมีการทําบุญอาคารศูนย�พัฒนาคุณภาพชีวิตและสCงเสริมอาชีพผู.สูงอายุตําบลปEา
อ.อดอนชัย ซ่ึงได.รับงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัด
เชียงราย จํานวน 450,000 บาท เริ่มพิธีสงฆ� เวลา 07.00 น. กิจกรรมดําหัวฯ เวลาประมาณ 
09.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกทCานได.เข.ารCวมโดยพร.อมเพรียงกัน ในสCวนของประกาศสภา
วัฒนธรรมตําบลปEาอ.อดอนชัย เรื่อง การแตCงต้ังคณะกรรมการจัดงานสืบสานประเพณี ลงนาม
โดยกํานันตําบลปEาอ.อดอนชัย กรรมการฝEายตCางๆ ประกอบไปด.วยฝEายบริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานเทศบาล ได.เข.าไปมีสCวนรCวมขอให.ทุกทCานได.ชCวยกันดําเนินกิจกรรมให.สําเร็จลุลCวง
ไปด.วยดี 

นายไพฑูรย� สุวรรณทา -1.ป9ญหาน้ําอุปโภค บริโภค หมูCท่ี 14 เสนอแนวทางในการจัดซ้ือโอCงน้ํา เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร.อน ประมาณ 5 ใบ ราคาประมาณใบละ 1,600 บาท เพ่ือเปIนการแก.ไขป9ญหาระยะสั้น 
สCวนแก.ไขป9ญหาระยะยาว ท่ีต้ังไว.คือการขุดเจาะประปา ในปGงบประมาณ พ.ศ.2558 
งบประมาณ 280,000 บาท ซ่ึงจะเปIนการแก.ไขป9ญหาอยCางถาวร  เรื่องของการสมํ่าเสมอของ
การไปสCงน้ําแก.ไขป9ญหาภัยแล.ง ขอให.ไปสCงอยCางสมํ่าเสมอด.วย โดยปกติ หมูCท่ี 14 จะสCงวันละ 2 
คันรถวันเว.นวัน แตCหากวันไหนไมCได.ไปวันถัดไปก็ขอ 3 คันรถ 

 -2.เรื่องการขยายเขตไฟฟNา หมูCท่ี 14 กลุCมบ.านคันนาอัน เสาไฟฟNาตCอจากเสาต.นสุดท.ายไปบนดอย  
ได.นับดูมีจํานวน 19 หลังคาเรือน  สายไฟพันกันไปอยCางนั้น สายตกสายหยCอนยานนCากลัวมาก 
เกรงวCาจะเปIนอันตรายตCอชีวิตและทรัพย�สิน  ปG พ.ศ. 2557-58 ได.มีเจ.าหน.าท่ีไฟฟNาเข.าไปสํารวจ 
3 ครั้ง ครั้งสุดท.ายเดือนมกราคม ท่ีผCานมา ได.รับปากกับชาวบ.านวCาปGนี้ได.แนC ได.ขยายเขตถึงทุก
หลังคาเรือนแนC ชาวบ.านไมCคCอยม่ันใจสักเทCาใด  อยากให.เทศบาลฯ ชCวยติดตามและอยากให.ทํา
โครงการขยายเขต  อยากให.เทศบาลฯประสานกับไฟฟNาสCวนภูมิภาค ได.ดําเนินการให.แล.วเสร็จ
กCอนฤดูฝนท่ีจะมาถึง 

รองประธานสภาฯ -ขอบคุณ นายไพฑูรย� สุวรรณทา เปIนงานหลักของเทศบาล ขยะ ถนน น้ํา น้ําแบCงเปIนน้ําแล.ง น้ํา
ทCวม  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 

นายกเทศมนตรีฯ -ขอบคุณ นายไพฑูรย� สุวรรณทา ท่ีได.เสนอแนวทางในเรื่องของน้ํา ปกติน้ําได.จัดสCงไปให.หมูCท่ี 14 
วันละ 2 คันรถ ในชCวงท่ีผCานมาอาจจะมีป9ญหาในเรื่องของไฟไหม. จึงทําให.การบรรทุกน้ําไปสCง
อาจติดขัดบ.าง จึงขอความรCวมมือสมาชิกสภาฯ ได.ไปชCวยชี้แจงให.ชาวบ.านด.วย   สCวนการขยาย
เขตไฟฟNาจะได.มอบหมายให.กองชCางไปติดตามในสCวนของท่ีการไฟฟNารับปากไว. 

รองประธานสภาฯ -เสนอความเห็นในสCวนของหนCวยงานราชการ ตัวอยCาง หนCวยงานการไฟฟNาสCวนภูมิภาค รับปาก
กับชาวบ.านแล.วเทศบาลฯ ไมCรู.วCารับปากกันอยCางไร ชาวบ.านเอามาจากไหนก็ไมCรู.วCารับปาก 
จริงๆ แล.วต.องมีการประชุมชาวบ.าน ประชาคมวCาไฟฟNามาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยCางนั้นอยCางนี้ ทําให.
เปIนภาระกับเทศบาลอีกแล.ว ท้ังๆ ท่ีผู.ท่ีรับปากเอาไว.อาจเปIนเจ.าหน.าท่ีสํารวจเล็กๆ น.อยๆ แล.วก็
สื่อสารกันไมCรู.เรื่องไปรับปากเอาไว.  ในโอกาสตCอไปต.องชCวยกันไปดูแลในสCวนของหนCวยงาน
ราชการท่ีจะมาลงพ้ืนท่ี 

 -มีประชาชนฝากถามกองการศึกษา อยูC 2 เรื่อง 
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 1.เรื่องกีฬาศูนย�เด็กเล็กท่ีผCานมา ได.มีการมอบซองรางวัล แตCเปIนซองเปลCาไมCมีเงิน ได.ชี้แจงให.
ผู.ปกครองเด็กหรือไมC จริงๆแล.วอาจจะสอบถามนายกเทศมนตรีฯ โดยตรงก็ได. แตCท่ีมาคุยในท่ี
ประชุมสภาฯในวันนี้อยากให.พ่ีน.องสมาชิกสภาฯได.ชCวยกันดูแล ชCวยกันแก.ไข อธิบายวCาประเด็น
นี้เรามีแนวทางแก.ไขอะไรอยCางไร 

 2. กรณีโครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอม  มีน.อง 2 คน ไมCได.รับประทานอาหารม้ือกลางวัน อยาก
นําเรียนผู.ท่ีเก่ียวข.องชCวยดูแลประเด็นเล็กๆ น.อยๆ ในโอกาสตCอไปเราจะทําอะไร อยCางไรได.ลงไป
ชี้แจงวCาเปIนอยCางไร ให.ผู.ปกครองได.สบายใจ ไมCใชCปลCอยให.คาราคาซังแบบนี้ 

 -กองสาธารณสุข  เปIนประเด็นซํ้าๆ เก่ียวกับการสื่อสาร ครั้งแรก ทCอ หมูCท่ี 9 เขาอยากได.ทCอ
แบบกลวงๆ แตCเอาทCอเลี้ยงปลาให.เขา ต.องมาแก.ไขป9ญหานี้อีก ประเด็นตามมาชCวงประชุม
ประชาคม ท่ีจะลงไปทํางานรู.สึกวCาจะเปIนหมูCท่ี 5 แล.วเปลี่ยนไปเปIน หมูCท่ี 11 นี่เปIนวิธีการ
ทํางานท่ีเราคิดวCาไมCใชCเรื่องสําคัญอะไร แตCผลกระทบท่ีประชาชนมองเทศบาลฯ คCอนข.างจะติด
ลบพอสมควร 

เลขานุการสภาฯ -ขออนุญาตเพ่ิมเติมรองประธานสภาเทศบาลฯ วCาได.รCวมพิธีเปHดโครงการชCวยน.องกCอนปHดเทอม  
ได.ยินเสียงตอบรับจากผู.ปกครองเด็กวCาเปIนโครงการท่ีดีรู.สึกชื่นชอบ นCาจะมีทุกปG  หลังจากนั้นก็
มีป9ญหาตามมา เรื่องอาหารม้ือกลางวัน เด็กหลายๆคนบอกวCาไมCได.ทานข.าว เพราะวCากับข.าวไมC
พอ ข.อเท็จจริงอยCางไรเราก็ไมCทราบ 

 -ถามผู.ท่ีเก่ียวข.องการจัดเก็บข.อมูล ยกตัวอยCางเชCน กองสาธารณสุข มีเจ.าหน.าท่ีรับผิดชอบเรื่อง 
การต้ังเบิกจCายตCางๆ  ผู.จัดเก็บข.อมูลได.มาทวงถามคCาจัดเก็บวCาจะจCายเม่ือไหรC มีเจ.าหน.าท่ีรับปาก
วCาจะจCายให.อาทิตย�หน.าแนCนอน แตCผCานมาหลายอาทิตย�แล.วก็ยังไมCได.รับเงิน ในสCวนนี้กCอนท่ีจะ
จ.างเขา ทําไมไมCกําหนดวCาจะจCายเม่ือใดให.แนCนอน ข.อเท็จจริงเปIนอยCางไรไมCทราบ 

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษาได.ชี้แจง 
ผอ.กองการศึกษา -ประเด็นแรก กีฬาศูนย�เด็กเล็กหรือวCากีฬาสี วCามีการแจกซองรางวัลเปIนซองเปลCา เนื่องมาจาก

ป9ญหายืมเงินรางวัลไมCทัน จึงได.มอบซองเปลCาไปกCอน ได.แก.ไขป9ญหาแล.วโดยรวบรวมเงินจาก
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กนําไปแก.ไขป9ญหาให.กับทุกศูนย� และแจ.งให. ผดด. ครู ผดด. ชCวยชี้แจงทํา
ความเข.าใจกับผู.ปกครองด.วยแล.ว 

 -โครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอม เปIนโครงการใหมCเสียงตอบรับดีมาก แตCตCอมามีป9ญหา ก็คงจะ
รับไปประสานกับเจ.าของโครงการและครูผู.รับผิดชอบในเรื่องของอาหาร คงจะเชิญมาหา
ข.อเท็จจริงวCาเปIนอยCางไร และจะทําอยCางไรไมCให.เกิดป9ญหานี้ข้ึนมาอีก 

หัวหน.าฝEายบริหารงานสาธารณสุข -โครงการทCอซีเมนต� ของบ.านหนองหม.อ หมูCท่ี 9 ซ่ึงเปIนประเด็นท่ีต.องแก.ไขกันมาตลอด
ระยะเวลา 6 เดือนท่ีผCานมา ขออนุญาตเท.าความข.อเท็จจริงวCา ในวันท่ี 29 กันยายน 2557 ได.รับ
มอบหมายจากทCานนายกเทศมนตรีฯ ด.วยวาจาวCาทางชุมชน หมูCท่ี 9 มีความต.องการทCอซีเมนต� 
เพ่ือเอาไปทําโครงการกําจัดขยะอินทรีย�ในครัวเรือน จึงรับมอบโดยไมCมีรายละเอียดอ่ืนๆ เลย 
เพียงแตCวาเปIนโครงการท่ีจะเอาทCอซีเมนต�ไปทําท่ีกําจัดขยะอินทรีย�ในครัวเรือน ซ่ึงตามหลัก
วิชาการก็สามารถทําได.หลายๆ วิธีท้ังทCอซีเมนต�ท่ีมีฝาด.านลCางและทCอซีเมนต�แบบกลวง  จึงได.
ประสานไปยังกองคลังวCาสามารถทําได.หรือไมC เพราะวCาวันนี้วันท่ี 29 กันยายน 2557 วันท่ี 30 
กันยายน ก็จะปHดงบประมาณแล.ว ประสานปลัดเทศบาล บอกวCาทําได. วิธีการกันเงินระยะเวลา 
6 เดือน วันท่ี 29 กันยายน 2557 ยังไมCได.เขียนโครงการเกือบเท่ียงคืนจึงเขียนเสร็จ จึงคิดวิธีเพ่ือ
จะดําเนินโครงการ โดยใช.โครงการเลี้ยงไส.เดือนดิน เพ่ือการกําจัดขยะอินทรีย�ในครัวเรือน ได.
ประสานกับทCานนายกเทศมนตรีฯวCาจะใช.วิธีนี้ จึงเสนอโครงการไปยังปลัดเทศบาล 

/-10-นายกเทศมนตรีฯ... 
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นายกเทศมนตรีฯ ได.รับการพิจารณาโครงการ ซ่ึงในโครงการจะมีทCอซีเมนต�ขนาด
เส.นผCาศูนย�กลาง 100 ซม. จํานวน 80 ทCอ เพ่ือจะนําไปเลี้ยงไส.เดือน แตCตัวไส.เดือนยังไมCมี 
เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด จึงบอกวCาอบรมไว.กCอน สCวนไส.เดือนรอปGงบประมาณ พ.ศ.
2558 คCอยเพ่ิมอีกโครงการ จึงได.เสนอกับผู.บริหารวCารอในปGงบประมาณ พ.ศ.2558 ได.ไหม หาก
หมูCบ.านจะทําโครงการนี้จริงๆ เขาบอกวCาไมCเอาจะเอาในปGงบประมาณ พ.ศ.2557  ซ่ึงตอนนั้น
พยายามแก.ไข จึงไปสั่งทCอซีเมนต�ท่ีร.านธงชัยกCอสร.าง ก็เปลี่ยนแปลงกันมาตลอดจะเอาทCอกลวง 
จะให.เยอะๆ 150 ทCอ และก็ขอปรับตลอดจนกระท่ังทางร.านแจ.งวCาไมCได.แล.วได.ติดตCอกับ
เจ.าหน.าท่ีพัสดุแล.ว สั่งออเดอร�ตามนี้ มีการลงทะเบียนภาษีเรียบร.อย ก็นําเรียนกับผู.บริหารมา
ตลอดในการปรับปรุงแก.ไขป9ญหาในสCวนนี้ จึงลุลCวงถึงเดือนกุมภาพันธ� 2558 ทางผู.บริหารได.
แนะนําวCาควรจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโดยมีอีกโครงการหนึ่ง คือโครงการนํารCองในการจัดการ
ขยะอินทรีย�ในครัวเรือนหกหมูCบ.าน ท่ีผCานมาแก.ไขสลับโครงการ เพ่ือให.ตรงตามวัตถุประสงค�ของ
หมูCบ.าน ได.ประชุมชี้แจงกับผู.ใหญCบ.านท้ังหกหมูCบ.าน ให.ทราบถึงป9ญหาและแนวทางแก.ไขท้ังสอง
โครงการ และได.รับความรCวมมือเปIนอยCางดี หลังจากนั้นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2558 กอง
สาธารณสุข ได.ดําเนินการจัดอบรมการกําจัดขยะอินทรีย�ในครัวเรือน ณ ศาลาเอนกประสงค�บ.าน
หนองหม.อ หมูCท่ี 9  

 -เก่ียวกับโครงการของมหาวิทยาลัยแมCฟNาหลวง การสลับหมูCบ.านระหวCาง หมูCท่ี 5 กับหมูCท่ี 11 
กองสาธารณสุขขอยอมรับในความผิดพลาดด.านเอกสาร ด.านการติดตCอประสานระหวCาง
ผู.ใหญCบ.านกับผู.รับผิดชอบโครงการ จะขอนําไปสูCการแก.ไขปรับปรุงในโอกาสตCอไปไมCให.เกิดข้ึนอีก  

 -การจัดเก็บข.อมูลเจ็ดด.านของโครงการ สสส. ได.มอบให.ชุมชนจัดเก็บข.อมูล ความลCาช.าในการ
เบิกจCายเงิน ก็ได.รับปากกับผู.เข.าไปจัดเก็บข.อมูล เขาได.มาทวงถามท่ีกองสาธารณสุขบCอยครั้ง  
และได.ติดตCอประสานงานกับผู.ใหญCบ.านให.จัดสCงเอกสาร พร.อมรายชื่อเพ่ือดําเนินการเบิกจCายให.
ในวันนี้ วันท่ี 10 เมษายน 2558  ในสCวนท่ีวCาการผลัดวันประกันพรุCง ก็ยอมรับวCามีความ
หละหลวมในตรงนี้ ไมCมีเจตนาท่ีจะผลัดวันประกันพรุCงเรื่องงาน พยายามท่ีจะให.สําเร็จลุลCวงไป
ด.วยดี บางครั้งก็ติดขัดกับทางเทศบาลตําบลบ.านตjอมและการจัดเก็บท่ีไมCสมบูรณ�  

รองประธานสภาฯ  -ขอบคุณท้ังสองกองท่ีได.ชี้แจง 
 -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได.ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -ขอขอบคุณทุกทCานท่ีได.ติติง ในการบริหารราชการในเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย ขอบคุณรอง

ประธานสภาฯ อีกครั้งท่ีได.พยายามเน.นย้ําในสCวนนี้ ไมCวCาจะเปIนคําวิพาก วิจารย� คําติติง ทุกสิ่ง
ทุกอยCางเขาก็ติติงในภาพรวมคือเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย ซ่ึงประกอบไปด.วย ฝEายบริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ.าหน.าท่ีทุกคน สCวนใหญCคือรับกันท้ังหมด ไมCวCาจะเปIนหนังสือ หรือ
เอกสารตCางๆก็ต.องลงนามโดยนายกเทศมนตรีฯ ขอยอมรับตรงนี้วCาต.องพุCงเปNามาท่ี
นายกเทศมนตรีฯ ได.เรียกประชุมหัวหน.าฝEายตCางๆ ได.เน.นย้ําวCาในสCวนของกิจกรรมตCางๆ ท่ีลง
ไปสูCหมูCบ.าน ซ่ึงในแตCละหมูCบ.านมีผู.ใหญCบ.านเปIนผู.นําหมูCบ.าน ก็ได.กําชับการดําเนินกิจกรรมตCางๆ
ในหมูCบ.านถึงแม.กิจกรรมนั้นอาจจะไมCเก่ียวข.องโดยตรง อาจไปสูCกลุCมตCางๆ ให.ประสานผู.ใหญCบ.าน
ให.ทราบในเบ้ืองต.น  สรุปแล.วสิ่งตCางๆ ท่ีเปIนอุปสรรคในการทํางานคือการสื่อสาร หากเราได.
พูดคุยกัน ได.สื่อสารกันท้ังระหวCางพนักงานด.วยกันเอง และเทศบาลฯ กับชุมชนคงจะไมCมีป9ญหา  
ขอบคุณทุกทCานท่ีได.ติติง เปIนกระจกสะท.อนการทํางาน ทุกสิ่งทุกอยCางจะได.เน.นย้ํากําชับกับทาง
พนักงานฯ ให.ปฏิบัติหน.าท่ีได.ถูกต.องตCอไป 

/-11- รองประธานสภาฯ... 



- 11 - 

 

รองประธานสภาฯ -อยCางท่ีได.เรียนไปวCาบางครั้งการสื่อสารอาจจะด.วยความไมCเข.าใจ เกิดความเข.าใจผิดสร.างความ
ไมCเชื่อม่ันให.กับประชาชนหลายครั้ง ในชCวง 2-3 เดือนท่ีผCานมาถ.าเปIนเส.นกราฟก็เปIนชCวงขาลง 
เพราะวCาประชาชนไมCให.ความเชื่อม่ัน อยากให.กําลังใจกับเจ.าหน.าท่ีวCาบางครั้งอาจผิดบ.างเปIน 
ธรรมดา แตCหากผิดซํ้าแล.วซํ้าอีกประชาชนคงจะไมCให.อภัยอีกแล.ว 

 -ขอเชิญกองคลัง ได.ชี้แจง ประเด็นเก่ียวกับการแจกซองเปลCาของกองการศึกษาเม่ืองานกีฬาศูนย�
เด็กเล็กท่ีผCานมา 

นางศิริพร มโนจิตต� -กองการศึกษาได.วางฎีกายืมเงิน ในวันท่ี 5 มีนาคม 2558 แตCนายกเทศมนตรีฯ ได.ไปเข.ารับการ
อบรมฯ ต้ังแตCวันท่ี 4-8 มีนาคม 2558 จึงไมCมีใครเซ็นต�เช็ค จึงไมCสามารถดําเนินการเบิกจCายได. 

นางอําไพ จันทาพูน -หลังจากท่ีนายกเทศมนตรีฯ ได.กลับจากการไปอบรมมาแล.ว มีกระแสวCาเด็กไมCได.รับเงินรางวัล 
การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู.อํานวยการกองคลัง ได.ตรวจดูแล.วบอกวCาเบิกจCายให.ไมCได.แล.ว 
เนื่องจากเสร็จสิ้นโครงการแล.ว จะยืมให.ไมCได.  และเจ.าหน.าท่ีตรวจสอบภายใน ได.โทรถาม สตง. 
บอกวCาเปIนการให.เงินเด็กเปIนการไมCสมควร แตCหากยืมเงินกCอนทําโครงการไมCมีป9ญหา มันจะไมC
เปIนประเด็น แตCหากจะจCายทีหลังจCายได. แตCต.องจCายให.เปIนรายๆ ไป แล.วเด็กเซ็นต�รับเงินได.ไหม
ทาง สตง.ถามมา แล.วเราจะมองได.วCาเด็กไมCสมควรจะได.แบบนี้  ทางตรวจสอบภายใน จึงได.
พูดคุยกับทางกองการศึกษาวCาไมCเบิกจCายได.ไหมทาง สตง.แนะนํามาแบบนี้ ถ.าจะจCายก็จCายได. ใน
สCวนตัวก็ได.พูดคุยกับนางสาววรรณา คําแสน ซ่ึงนางสาววรรณา คําแสน วCาจะไปพูดคุยกับ
ผู.อํานวยการกองการศึกษา วCากรณีนี้เราจะไมCเบิกจCายได.ไหม 

รองประธานสภาฯ -ก็พอสมควรไมCใชCวCาจะให.เจ.าหน.าท่ีมารับผิดชอบ หรือวCาจะไปขุดคุ.ย ในสCวนของการแก.ไขป9ญหา
ทCานก็ไปแก.ไขกันเอง ท่ีเชิญทCานมาสCวนหนึ่งอยCางท่ีได.นําเรียนไปวCาอยากให.สมาชิกสภาฯ ได.รับ
ทราบป9ญหาวCาประเด็นมันเปIนอยCางไร ขอให.ทCานปลัดเทศบาลได.ดูแลด.วย 

นายทรงวุฒิ แก.วสิทธิ -1.โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูCท่ี 7 ตามท่ีได.สCงหนังสือให.กับกองชCาง อยากทราบวCากองชCางจะ
ได.ไปดําเนินการเม่ือไหรC  
-2.สามโครงการท่ีได.พิจารณาไปนั้น เปIนเรื่องเก่ียวกับน้ําท้ังสิ้น หากไมCรีบทําภายใน 2 เดือนนี้ 
เกรงวCาจะทําไมCได.เนื่องจากจะเข.าสูCฤดูฝน 

 -3.ขอบคุณคณะผู.บริหาร สมาชิกสภาฯทุกทCาน ท่ีได.ชCวยสนับสนุนโครงการ หมูCท่ี 7 ทุกโครงการ 

นายยุทธพงศ� ไวยะกา -สอบถามโครงการวางทCอระบายน้ํา พร.อมบCอพักในลําเหมือง และรCองระบายน้ําตCางๆ ทุกจุดใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลปEาอ.อดอนชัย บางแหCงผCานมา 5 ปG 10 ปG เรียนถามวCาการขุดลอกดินตะกอน
บริเวณทCอระบายพร.อมบCอพัก ซ่ึงลึกกวCาทCอไปประมาณ 1 ฟุต นั้น เปIนความรับผิดชอบของ
เทศบาลหรือวCาหมูCบ.านท่ีจะขุดลอก 

 -สอบถามในการประชุมครั้งท่ีผCานมา ได.เรียนถามเรื่องชาวบ.านหมูCท่ี 15 จะขอรับการชCวยเหลือ
ในเรื่องสารเคมีกําจัดมดดํา ยังไมCได.รับคําตอบ 

นางสมพินธุ� กิติยศ -การปรับปรุงห.องน้ําผู.สูงอายุและผู.พิการ หมูCท่ี 3 ชCางได.ไปวัดท่ีเพดานห.องน้ําแล.วแตCเปลี่ยนมา
เปIนชักโครก ทุกหลังจะเปIนอยCางนั้น ท้ัง 20 หลัง แตCทําไมCดี เทCาท่ีไปดูมา ได.พาชCางและ
เจ.าหน.าท่ีไปดูวCาจะทําหลังไหนบ.าง มีผู.ปEวย/ผู.พิการท่ีเขาเดินไมCได. เข.าห.องน้ําท่ีทําไมCดีเขาจะ
ลําบากมาก อยCางนี้การทํางานไมCติดตามผลและไมCสนใจงานและอีกอยCางมีโครงการปรับปรุง
ห.องน้ํา มี 2 รายในตําบลปEาอ.อดอนชัย เกือบปGมาแล.ว ชCางก็ไมCมาดู ขณะนั้นได.รับการชCวยเหลือ
ครอบครัวละ 20,000 บาท แตCก็ยังไมCไปทําให.เขาจนกระท่ังทุกวันนี้  ผู.พิการหมูCท่ี 16 จํานวน 1 
ราย หมูCท่ี 15 จํานวน 1 ราย อยากฝากไปถึงผู.ท่ีเก่ียวข.องได.ไปดูวCาเปIนอยCางไร งบประมาณไปถึง
ไหนแล.วมีหรือไมCมี ชCวยติดตามด.วย 
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 -.มาตรการการกระตุ.นเศรษฐกิจในชCวงนี้ โดยเฉพาะการทCองเท่ียวก็ดึงรายได.อยCางโฮมสเตย� 
สินค.าโอท6อป มีความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล.ว 

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯได.ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -1.การลอกทCอระบายน้ําพร.อมบCอพักน้ําใน พ้ืนท่ีตําบลปEาอ.อดอนชัย ในเบ้ืองต.นขอให.หมูCบ.าน

ดําเนินการแตCหากวCาต.องใช.อุปกรณ�เพ่ิมเติมเชCน รถบรรทุกน้ําก็ขอมาได. 
 -2.มดดํา ในเบ้ืองต.นหากใช.สารเคมีกําจัดเกรงวCาจะเปIนอันตราย เทCาท่ีทราบมาการกําจัดมดดําท่ี

สะดวก งCายท่ีสุดและปลอดภัย คือการใช.ผงซักฟอกและน้ํายาล.างจาน ก็สามารถกําจัดได.  ใน
สCวนของการจัดซ้ือสารเคมีกําจัดมดดํา ขออนุญาตให.หัวหน.าฝEายบริหารงานสาธารณสุขเปIนผู.
ชี้แจง 

 -3.ขอบคุณนายทรงวุฒิ แก.วสิทธิ ท่ีเรCงรัดให.ดําเนินการ ในการขุดลอก ขออนุญาตให. ผอ.กองชCาง 
เปIนผู.ชี้แจง 

 -4.ประเด็นของนางสมพินธุ� กิติยศ ขอตอบในภาพรวมวCาเนื่องจากโครงการท่ีเรานําไปสูC
ครอบครัวในตําบลปEาอ.อดอนชัย ได.รับงบประมาณมาจากหลายหนCวยงาน เชCน สถาบันพัฒนา
องค�กรชุมชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอยCาง
ยิ่งการชCวยสร.างห.องน้ํา จํานวน 20 ห.อง หรือการปรับปรุงบ.านเรือน 2 หมูCบ.านได.รับการ
ชCวยเหลือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย ซ่ึงสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย ได.ขอรายละเอียดของผู.ได.รับความ
เสียหาย และได.มาดําเนินการเองโดยตรง ไมCได.ประสานงานมายังเทศบาลฯ  และจะให.เจ.าหน.าท่ี
ผู.เก่ียวข.องได.ติดตามตCอไป                                                  

 -5. การสCงเสริมการทCองเท่ียว ขออนุญาตนําเรียนในสCวนของสินค.าโอท6อป ป9จจุบันได.ดําเนินการ
ปรับปรุงในสCวนของสถานท่ีจําหนCายสินค.าบริเวณหน.าวัดรCองขุCนซ่ึงอยูCในความรับผิดชอบของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย และขณะนี้อยูCในระหวCางการ
ติดตCอประสานงานเพ่ือปรับปรุงสํานักงานฯให.เปIนสถานท่ีจําหนCายสินค.าโอท6อป 

 -ขออนุญาตให.หัวหน.าฝEายบริหารงานสาธารณสุข และผู.อํานวยการกองชCาง ชี้แจงรายละเอียด 
หน.ฝEายบริหารงานสาธารณสุข -กรณีป9ญหามดดํา กCอนอ่ืนต.องออกไปสํารวจกCอนวCามดดํา อาศัยอยูCบริเวณบ.านหรืออยูC

ในสวน ในเบ้ืองต.นไมCควรเน.นไปในเรื่องของสารเคมี เสนอวCาหากมดดําอยูCในบ.านให.ใช.วิธีทํา
ความสะอาดบ.านหรือใช.น้ําชีวภาพ มดดํากับมดแดงจะกินกัน ถ.าบริเวณไหนมีมดดําเยอะๆ ให.
เอามดแดงไปปลCอยโดยระบบนิเวศน�ก็จะกําจัดกันเอง  จึงขอเน.นการทําความสะอาดบ.านกCอน
และการกําจัดเศษอาหารตCางๆ 

ผอ.กองชCาง -โครงการขุดลอกลําเหมือง หมูCท่ี 7 กองชCางได.ออกไปสํารวจและประมาณการราคา เรียบร.อย
แล.วและได.ทําบันทึกเสนอไปยังนายกเทศมนตรีฯ จะได.จัดสCงให.พัสดุ เพ่ือหาผู.รับจ.างตCอไป 

นายสมพบ มณีคํา -ขอเพ่ิมเติมการขุดลอกลําเหมือง หมูC 7 ไมCทราบวCาได.รวมถึงฝายท่ีได.เคยพูดคุยกันหรือไมC นCาจะ
เพ่ิมเข.าไปด.วยเนื่องจากน้ําได.ทCวมทุกปG นCาจะขุดลอกด.านหน.าฝายและด.านลCางฝาย เพ่ือแก.ไข
ป9ญหาเบ้ืองต.นถ.าไมCได.ทําในเรื่องของตัวฝาย 

รองประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได.ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -สําหรับการขุดลอกลําเหมืองกับฝายเปIนคนละจุดกัน แตCในสCวนของการขุดลอกหน.าฝายท่ีได.ตก          

ลงกันในหลักการจะได.เรCงดําเนินการตCอไป   

รองประธานสภาฯ -ตามท่ีมีสมาชิกสภาฯได.อภิปรายไปไมCวCาจะเปIนกองการศึกษา กองสาธารณสุข พCวงไปถึงกอง
คลัง ขอรับทราบแนวทางในการแก.ไขป9ญหาเพ่ือท่ีจะไมCให.เกิดข้ึนอีกในฐานะท่ีกํากับดูแลในสCวน             
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ของพนักงานเทศบาลฯ ขอเชิญทCานปลัดเทศบาล ได.ชี้แจง 
ปลัดเทศบาล -รับทราบป9ญหา ท้ังท่ีมีบางป9ญหาก็เพ่ิงมาทราบ เนื่องจากไมCมีใครรายงาน ต.องขอขอบคุณทุก

ทCานท่ีมาสะท.อนป9ญหาของประชาชนให.ทราบ  
 -ป9ญหากีฬาศูนย�เด็กเล็ก เพ่ิงทราบวCามีการแจกซองเปลCา แตCวCาได.เรียกผู.อํานวยการกอง

การศึกษามาชี้แจง ก็คงจะต.องมอบ เพราะวCายังไงก็มอบให.เขาไปแล.ว การท่ีไปปรึกษาคนนั้นคน
นี้ ได.เคยตCอวCาหลายๆสCวนอยูC คือการทํางานบางครั้งก็ต.องตําหนิกัน บางครั้งก็ต.องยกยCองกันก็
ยอมรับวCาตรงสCวนนี้ได.ท้ังตําหนิได.ท้ังยกยCองกัน 

 -โครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอมเปIนโครงการท่ีดี ทุกสิ่งทุกอยCางมีป9ญหาก็ต.องแก.ไข การขอ
ข.อมูลอยากทราบวCาเด็กท่ีไมCได.รับประทานอาหารม้ือกลางวันชื่อ นามสกุลอะไร จะได.ไปหา
ผู.ปกครอง ถ.าเราไมCตามไปอยCางนั้นก็จะไมCทราบวCาข.อเท็จจริงเปIนอยCางไร และได.แจ.งให.
ผู.อํานวยการกองการศึกษา ไปติดตามดูวCาแตCละวันอาหารเพียงพอหรือไมC เพ่ือจะได.นํามาปรับลด
หรือเพ่ิมเติม 

 -ทCอซีเมนต� หมูCท่ี 9 ได.แก.ไขป9ญหาไปเรียบร.อย 
 -การขุดลอกทCอระบายน้ําพร.อมบCอพัก เปIนนโยบายของผู.บริหารให.หมูCบ.านดําเนินการ 
 -โครงการท่ีได.พิจารณาในวันนี้ ภายในเดือนนี้ต.องหาคูCสัญญาให.ได. 
 -มดดํา การจะใช.เงินงบประมาณงบกลางไปจัดซ้ือสารเคมี ต.องประกาศเปIนสาธารณภัยถ.ามีแคC 

1-2 ราย การใช.งบประมาณของเทศบาลฯก็คCอนข.างจะมีป9ญหากับทางหนCวยงานของผู.ตรวจสอบ 
เพราะฉะนั้นก็รับทราบ แล.วอาจต.องชCวยกันหาวิธีการกําจัดมดดําโดยใช.มดแดง ในระบบเชิงนิเวศฯ 

 -การซCอมบ.านของผู.สูงอายุ เปIนงบประมาณของหนCวยงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย�จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลเปIนผู.ให.ข.อมูล สCวนสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงรายเปIนผู.ดําเนินการเองไมCได.ผCานเทศบาลฯ จะขอรับไปประสานงาน
กับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงรายตCอไป 

 -การกระตุ.นเศรษฐกิจ เรียนวCามาตรการท้ังหลายท่ีจะกระตุ.นเศรษฐกิจในตําบลปEาอ.อดอนชัย 
พยายามตCอรองกับทุกหนCวยงานท่ีเข.ามาศึกษาดูงาน วCามาดูงานแล.วให.มาพักในตําบลของเรา 

 -ท่ีรับฟ9งป9ญหาท้ังหมดขอนําไปปรับปรุงแก.ไข เพ่ือประโยชน�สูงสุดของพ่ีน.องประชาชน 

รองประธานสภาฯ -ขอบคุณทCานปลัดเทศบาล 

 -ความคิดเห็นสCวนตัวโครงการชCวยน.องกCอนเปHดเทอม ได.คุยกับผู.อํานวยการกองการศึกษาวCาทุก
สัปดาห�อาจจะมีการประชุมสรุปวCามีป9ญหาอะไรบ.าง ไมCทราบวCาได.ดําเนินการหรือเปลCา 

 -การทํางานในแตCละกองงานทํางานแตCกองของตัวเอง เชCน กองการศึกษา ไปต้ังเบิกแล.วกองคลัง
บอกวCานายกเทศมนตรีฯไมCอยูCเบิกไมCได. แล.วทCานปลCอยชCองวCางตรงกลาง จนลCวงเลยระยะเวลา
มาเกิดป9ญหา ถ.าคุยกันแล.วเบิกไมCได.วันพรุCงนี้จะจัดงานแล.วจะมีวิธีแก.ไขป9ญหาอยCางไร ต.องคุย
กันให.รู.เรื่องมาถึงฝEายบริหาร มาถึงปลัดเทศบาล  เปIนประเด็นท่ีต.องมาทบทวนในการแก.ไข
ป9ญหาในการทํางาน 

 -ท.ายสุดขอเชิญทCานนายกเทศมนตรีฯ ได.สรุป 

นายกเทศมนตรีฯ -ขอบคุณทุกทCานท่ีได.ติติง ได.ให.คําแนะนําทุกสิ่งทุกอยCางล.วนแตCเปIนประโยชน�ในการทํางานของ
ฝEายบริหารก็ดี ฝEายเจ.าหน.าท่ีก็ดี ถือวCาเปIนครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นถ.ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีจะชี้แนะก็
สามารถใช.เวทีนี้ หรือทุกสถานท่ีท่ีเราได.มีโอกาสได.พูดคุยกันได.สะท.อนป9ญหาได.รับทราบ 

รองประธานสภาฯ -ในสCวนท่ีได.อภิปรายหลายๆประเด็น คงจะมีโอกาสได.แก.ไขป9ญหาในโอกาสตCอไป ในการท่ีนํามา
พูดคุยกันในวันนี้ สCวนหนึ่งเปIนความรับผิดชอบรCวมกัน ไมCวCาจะเปIนฝEายบริหาร ฝEายสมาชิกสภาฯ 

/-14- บางครั้งการรับมือ... 

ฝEายเจ.าหน.าท่ี เพ่ือท่ีจะหาทางแก.ไขป9ญหารCวมกัน ลําพังนายกเทศมนตรีฯ หรือเจ.าหน.าท่ี 
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บางครั้งการรับมือกับป9ญหาก็คCอนข.างจะยุCงยากลําบาก ถ.าเรามีสCวนของสมาชิกสภาฯ เข.าไปมี
สCวนเก่ียวข.องในการแก.ไขป9ญหานCาจะทุเลาเบาบางลงไป จึงขอชี้แจงให.กับผู.เข.ารCวมประชุมทุกทCาน   

 -ขอขอบคุณผู.ท่ีเก่ียวข.อง ฝEายบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ.าหน.าท่ี ท่ีเข.ารCวมประชุมสภาสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2558 

 -ขอปHดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย 
ผู.บันทึกประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปG พ.ศ.2558 เม่ือ
วัน ศุกร� ท่ี 10 เมษายน 2558  ณ ห.องประชุมต.นอ.อ 1 เทศบาลตําบลปEาอ.อดอนชัย  ได.ตรวจรายงานการประชุมแล.วเห็น
วCาครบถ.วนถูกต.อง 
 
 
            
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
                   วันท่ี 20  เมษายน  2558 
 
 

   
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
                 วันท่ี 20  เมษายน  2558 
 
 

              
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  

                   วันท่ี 20  เมษายน  2558 
 
                       ลงนามแล�ว 
 
           
               (นายชิราวุฒิ  นันต6ะรตัน�)   
                            ประธานสภาเทศบาล



 

 

 

 
  

 
 
 
  
 

 
  

         
  

 



 

 

 


